

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 53 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2015

“ผมปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ไม่ได้”

การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจทำลายความนึกคิดทั้งปวง และอยู่เหนือความรู้ทั้งสิ้นของมนุษย์



พระเจ้าแห่งความรักทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนรอดตั้งนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงการดำรงอยู่ของพระองค์ให้ปรากฏผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้มนุษย์ได้ต้อนรับพระองค์ พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนั้น พระเจ้าเสด็จมาหาเราเพื่อเราจะสามารถทำลายความคิดต่อต้านพระองค์และดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเช่นกัน (จากชาย ดร. กวานยู ลี ดร.เอลวิน ฮวาง ดร.กิลเบิร์ต แซ และศาสตราจารย์ของวูก ปาร์ค)

ในปี 2006 ดร. กวานยู ลี เป็นห่วงแม่ของคนที่ดูเหมือนจะสาละวนอยู่กับชีวิตแห่งความเชื่อและการไปโบสถ์มากเกินไป ด้วยความห่วงใยนั้นเขาจึงตามคุณแม่ไปโบสถ์และที่นั่นท่านได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ ตอนที่เขากำลังเตรียมตัวเป็นศิษยาภิบาล (ภาพที่ 2)

เมื่อเขาตามคุณแม่ไปโบสถ์นั้น ศิษยาภิบาล อาวุโส ดร. แจร์อ็อก ลี กำลังเทศนาเกี่ยวกับสวรรค์ในช่วงการนมัสการตอน เขาวันอาทิตย์ เขาฟังคำเทศนาและคิดหาเหตุผลในรายละเอียดทุกอย่างราวกับว่าเขาทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ในเวลาเดียวกันเขาไปพบความคิดเพียงเชิงเหตุและผลโดยในคำเทศนา และเขาเห็นสิ่งอัศจรรย์ที่ทำลายกรอบความคิดของตนเช่นกัน

สิ่งที่เขาเห็นคือรูปทรงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์ เขาเล่าว่า “นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรูปทรงดังกล่าว สิ่งนั้นอธิบายได้ยากแม้วาดสี่เหลี่ยมที่สไลด์ของเขมซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หายากเพราะรูปทรงนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากในคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีความหมายต่าง ๆ ของคริสตจักรอย่างเช่นวันครบรอบของคริสตจักร ยิ่งกว่านั้น คนหลายพันคนมองเห็นรูปทรงนั้น ดังนั้นเมื่อพูดถึงความน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นการทำงานของพระเจ้าอย่างแน่นอน ผมไม่อาจ

ปฏิเสธได้”

จากนั้นเขาเข้าร่วมในการประชุมฟื้นฟูและได้รับการรักษาให้หายจากโรคจากภูมิแพ้เรื้อรัง นอกจากนี้เขาได้ รับพระพรของการมีบุตรด้วยเช่นกัน เขากับภรรยาออกอวยการมีลูกมาเป็นเวลา 13 ปี แต่หลังจากที่เขาไปโบสถ์เขาก็ได้ลูกชายคนหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธพระเจ้าได้

“ผมเคยเป็นคนลึกลับมาก ผมถือว่าสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผม ผมคิดว่าผมใช้ชีวิตอยู่ใน ความอุดมสมบูรณ์และรู้สึกพอใจกับชีวิตของตน ดังนั้นผมจึงรู้สึกแปลกใจในเรื่องความจำเป็นของการรู้จักเรื่องราวฝ่าย วิญญาณ อย่างไรก็ตาม ตอนที่ผมมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ และวิธีการคิดของผม ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อมองเห็นหลักฐานต่าง ๆ ของการทรงพระชนมอยู่ของพระเจ้าในคริสตจักรผมคิดว่า เป็น การฉลาดที่จะเปลี่ยนความคิดของผมอย่างรวดเร็ว”

ทุกวันนี้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความคิดของมนุษย์เริ่มเปราะบางเป็นอันถาวรด้วยคำนิยามของ ลัทธิมนุษยนิยม ด้วยเหตุนี้ เพื่อช่วยให้เขาขอรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าการทำงานของพระเจ้าต้องการเกิดขึ้นเพื่อจะทำลายความนึกคิดทั้งปวง

และอยู่เหนือความรู้ของมนุษย์ ผู้คนจะพบกับพระเจ้าในฐานะพระเจ้าของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาเห็นและมีประสบการณ์ กับสิ่งที่อัศจรรย์ซึ่งอยู่เหนือของจำกัดของมนุษย์เท่านั้น

รายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. “การทรงสร้างและวิทยาศาสตร์” แนะนำการจัดเตรียมของพระเจ้าในเรื่องการทรงสร้างและ สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์จากคำเทศนาของ ดร. แจร์อ็อก ลี (www.gcstv.org) ดร.เอลวินฮวาง (ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ประสาทวิทยาและรองประธานเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก) ให้คำแนะนำทาง ดานวิทยาศาสตร์ ท่านกล่าวว่า “วิทยาศาสตร์ไม่ได้สมบูรณ์แบบ เมฆาหลักสมมุติฐานหนึ่งเคยเป็นสิ่งถูกต้องมาครั้ง หนึ่ง แต่หลักฐานนั้นอาจถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเวลาผ่านไป แต่คำอธิบายของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงและให้คำตอบแก่เราเกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ ที่ไม่มีใครเคยตอบ เมื่อท่านยอมรับว่ามีพระเจ้าท่านจะเห็นว่าคำถามมากมายของท่านได้รับคำตอบในทันที” (ภาพที่ 1)

เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกได้เชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นคริสเตียนทั่วโลกไว้ด้วยกันและกำลังพิสูจน์ถึงการ ทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ชัดเจน นพ. ดร. กิลเบิร์ต แซ (ประธานเครือข่าย

และผู้อำนวยการโรงพยาบาลโยเซ จิล) เคยรู้สึกท้อใจก่อนเข้าร่วมมนัสการที่คริสตจักรมันมิน เซ็นทรัลเนื่องจากท่าน รู้สึกสิ้นหวังเมื่อคนไข้อย่างเต็มที่จะรักษาเขาก็ตาม

ในระหว่างนั้นท่านได้เข้าร่วมในการประชุมฟื้นฟูพิเศษสองสัปดาห์ที่นำโดย ดร. แจร์อ็อก ลี ในปี 2000 ท่านประหลาดใจที่ เห็นสมาชิกจำนวนมากได้รับการรักษาให้หายจากโรคของเขาล้อม โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาการเป็นลม เนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก และปัญหาสายตา ครั้งนั้นเป็นโอกาสสำคัญสำหรับท่านที่จะรู้ที่ในชีวิตคริสเตียนของ ตนในฐานะหมอคริสเตียนคนหนึ่ง (ภาพที่ 3)

ท่านรู้ว่าโรคต่าง ๆ มีต้นเหตุฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น ท่านกล่าวว่า “เมื่อผมเห็นคนไข้จำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อาการเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก และโรค มะเร็งผมรู้สึกเสียใจและหวังว่าคนเหล่านั้นจะได้ยินถึงพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์นี้เช่นกัน พร้อมกับรู้จักต้นเหตุของโรคของเขาและได้รับการรักษาและความรอด บ่อยครั้งผมบอกคนไข้ของผมว่าถ้าเขาต้องการที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาต้องเชื่อในพระเจ้า”

ดร. ยองวูก ปาร์ค (ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยอูลซัน) บรรณาธิการของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เมื่อท่านได้รับการชี้แนะ ให้ไปยังคริสตจักรมันมินอูลซันได้ท่านก็เริ่มรู้ที่ในชีวิตคริสเตียนขึ้นมาใหม่ (ภาพที่ 4)

ท่านไขข้อข้องใจทุกข้อที่ท่านเคยมีโดยคำเทศนาเรื่องต่าง ๆ เช่น “ศาสนจากางเขน” “วิญญาณ จิตใจ และร่างกาย” และ “บทเรียนจากหนังสือปฐมกาล” นอกจากนี้ท่านเห็นโรคภัยหลายชนิด (เช่น โรค มะเร็ง และโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ได้รับการรักษาให้หายด้วยคำอธิบายของ ดร. แจร์อ็อก ลีเช่นกัน

“คำพยานของมัคนายกอาวู โสฮุนดัก คิม นำอัศจรรย์ใจมาก เธอถูกเผาไหม้ระดับที่สามแต่เธอก็ได้รับการรักษาให้หาย ด้วยคำอธิบายของ ดร. ลี เพียงอย่างเดียว นี่เป็นการอัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ได้”

ท่านกล่าวว่าท่านรู้สึกเสียใจเพราะผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครและมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร และท่านกล่าว เพิ่มเติมว่าเราควรดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักว่าเราเป็นใครและอะไรคือจุดประสงค์ของชีวิตเรา

ความเชื่อฝ่ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถมีได้เพียงเพราะเขาต้องการที่จะมี แต่ความเชื่อฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ เราได้รับจากพระเจ้าเบื้องบน ใครก็ตามที่เปิดจิตใจของตนออกต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำลายความคิดและ ความรู้ทั้งสิ้นก็สามารถรับเอาความเชื่อฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า นอกจากนี้ เขายังสามารถได้รับการรักษาในวิญญาณ และร่างกายด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามารถรับการพักผ่อนที่แท้จริงได้เช่นกัน

“อย่าฆ่าคน”



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“อย่าฆ่าคน” (อพยพ 20:13)

ในพระบัญญัติสิบประการพระเจ้าทรงสั่งไม่ให้บุตรของพระองค์ฆ่าคน คำสั่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าเราต้องไม่พรากเอาชีวิตของคนอื่น แต่ข้อนี้ห้ามการฆ่าคนฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน ผู้คนอาจคิดว่าเขาไม่เคยฆ่าคนและเชื่อมั่นว่าเขาทำตามพระบัญญัติข้อนี้เว้นแต่เขาจะรู้เกี่ยวกับการฆ่าคนฝ่ายวิญญาณ ผู้คนรักษาพระบัญญัติข้อนี้จริงหรือ ตอนที่ขอให้พระเจ้าลึกลงไปในความหมายของการ “ฆ่าคน” ในพระบัญญัติข้อที่หกนี้ที่สั่งว่า “อย่าฆ่าคน”

1. การพรากเอาชีวิตของคนอื่น

ทุกคนถือว่าการฆ่าคนด้วยการพรากเอาชีวิตของคนอื่นเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ในที่นี้เราต้องจำสิ่งหนึ่งเอาไว้เช่นกัน นั่นคือ การฆ่าตัวเอง (เช่น การฆ่าตัวตาย) เป็นการฆาตกรรมด้วยเช่นกัน

สิทธิอำนาจเหนือชีวิตและความตายเป็นของพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้น เราไม่สามารถพรากเอาชีวิตของคนเองเพียงเพราะ เป็นชีวิตของเราได้ เพราะเหตุนี้การฆ่าตัวตายจึงอยู่ในข่ายของการฆาตกรรมเช่นเดียวกับการทำแท้ง

พ่อแม่ไม่สามารถฆ่าแม่กระทั่งตัวอ่อนในครรภ์ได้ การฆ่าคนเป็นบาปที่ร้ายแรงในตัวของมันเองอยู่แล้วและการที่พ่อแม่พรากเอาชีวิตของลูกของตนไปเป็นการทำบาปที่เราต้องพูดให้ชัดเจนในเรื่องนี้

2. การเกลียดชังพี่น้องของท่าน

1 ยอห์น 3:15 กล่าวว่า “ผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นฆาตกร และท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย” แม่จะเป็นการเกลียดชังใครบางคนในจิตใจของคน

แต่กระนั้นพระเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้คือ การฆ่าคนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าการฆ่าคนมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากการเกลียดชัง กล่าวคือ การเกลียดชังคือรากเหง้าของการฆ่าคน เมื่อความเกลียดชังในจิตใจมีเพิ่มมากขึ้น คนหนึ่งอาจทำสิ่งที่ชั่วร้ายและอาจฆ่าคนในที่สุด

ตามที่บันทึกไว้ในปฐมกาล 4 ว่าคาอินเป็นคนแรกที่ฆ่าคนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ รากเหง้าของการฆ่าคนคือความเกลียดชังของเขา พระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาของเขาที่ถวายด้วยการไม่เชื่อฟัง แต่พระองค์ทรงยอมรับเครื่องบูชาของ อาเบลที่ถวายในความเชื่อฟังด้วยความยินดี เมื่อเห็นเช่นนั้นคาอินจึงเกลียดชังอาเบลมากขึ้นจนทำให้เขาฆ่าอาเบลน้องชายของตน

คนบางคนก็เกลียดชังพี่น้องอาจโกรธ แข่งขัน คอสู่อิจฉา พิพากษาและประณาม และเผยแพร่ข้อบกพร่องของพี่น้องคนนั้นกับคนอื่น เขาอาจสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องคนนั้นด้วยการคดโกงเขา บางครั้งเขามีความเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องและไม่พูดคุยกับเขาเลย พฤติกรรมที่ชั่วร้ายซึ่งเกิดมาจากความเกลียดชังเหล่านี้คือการฆ่าคนฝ่ายวิญญาณ (มัทธิว 5:21-22)

ในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จมา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้คนจะเข้าใจจิตใจของตน และรับการชำระให้บริสุทธิ์ แต่ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจของเราและพระองค์ทรงประทานกำลังให้กับเราเพื่อจะกำจัดธรรมชาติบาปของจิตใจของเราทิ้งไป ดังนั้นเราจึงสามารถกำจัดรากเหง้าของ “ความเกลียดชัง” และ “การฆ่าคน” ทิ้งไปในเวลาเดียวกันได้อย่างแน่นอน เมื่อเรากำจัดบาปและความชั่วทิ้งไปและ แทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยความรักอย่างครบถ้วนเราก็สามารถรับเอาความรักและพระพรของพระเจ้าได้

3. การเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุด

“การสะดุด” หมายถึงการกวางพลาดในการเดินหรือการวิ่งและเกือบจะหลุม ในฝ่ายวิญญาณ “การทำให้คนอื่นสะดุด” คือการสร้างความเสียหายให้กับเขาด้วยการชักนำเขาให้หลงเงินไปจากความจริง

สมมุติว่าสมาชิกคนหนึ่งถามผู้นำกลุ่มของเธอว่า “ฉันมีงานของครอบครัวที่สำคัญมากในวันอาทิตย์ จะเป็นอะไรไหม ถ้าฉันไม่เข้าร่วมนมัสการในวันอาทิตย์” ตอนที่ผู้นำตอบว่า “ถ้ามันสำคัญขนาดนั้น คุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก จะละเมิดวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ในกรณีนี้ผู้นำกำลังนำเธอไปสู่หนทางแห่งความตายและถือเป็นการฆ่าคนฝ่ายวิญญาณ สมมุติว่าสมาชิกคนหนึ่งที่กำลังต้องการเงินถามผู้นำว่า “ผมต้องการเงินในช่วงสั้น ๆ สักก้อนหนึ่งและอีกไม่ นานผมสามารถจ่ายเงินก้อนนี้คืนให้ได้” ฉะนั้นผมขอยืมเงินจากการเงินของคริสตจักรเพื่อเหตุผลส่วนตัวได้ไหม” ตอนที่ผู้นำสอนเขาว่าเขาสามารถยืมเงินจากตรงนั้นได้ถ้าเขาจ่ายคืน สิ่งนี้เป็นการต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยตรงซึ่งจะเป็นเหตุให้สมาชิกคนนั้นสะดุด

กล่าวคือ การสอนความเท็จให้กับคนอื่นและชักนำคนนั้นออกไปจากหนทางแห่งความจริงคือการฆ่าคนฝ่ายวิญญาณ บางครั้งเราอาจให้คำแนะนำที่ผิดกับสมาชิกและทำให้เขาตกอยู่ในความยากลำบากมากขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเมื่อเราไม่แน่ใจว่าคำตอบหรือคำแนะนำของเราถูกหรือผิด เราก็เพียงแค่ออกกับคนนั้นว่าเราจะไปหาคำตอบมาให้และจะแจ้งให้เขาทราบภายหลัง จากนั้นเราสามารถอธิษฐานต่อเรื่องนั้นหรือถามคนอื่นที่อาจจะรู้คำตอบมากกว่า ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องให้คำตอบที่ถูกต้องกับเขา

การพิพากษาและการกล่าวประณามคนอื่นด้วยคำพูดที่ชั่วร้ายและการสร้างธรรมชาติของฆาตกร การใส่ร้าย หรือการ ทำให้คนอื่นหมางเมินกันถือเป็นการฆ่าคนฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน สิ่งนี้สามารถทำให้

น้องเกลียดชังกันและทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อกัน ที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้านคนหนึ่งแพร่คำพูดใส่ร้ายเกี่ยวกับศิษยาภิบาลคนหนึ่งหรือคริสตจักรแห่งหนึ่งโดย เฉพาะ พระเจ้าจะทรงให้เขารับผิดชอบต่อสิ่งนี้อย่างแน่นอน แต่บางคนก็สะดุดด้วยตัวเองเนื่องจากความชั่วของเขา พระเยซูทรงประพาศในความจริงเท่านั้น แต่พวกยิวที่ชั่วร้ายและยูดาสะอิสคาริโอที่สะดุดด้วยตัวเองด้วยความชั่วของเขา ถ้านั้นหนึ่งพูดว่าเขาจะไม่ไปเพราะความบกพร่องของอีกคนหนึ่ง สิ่งนี้ไม่ใช่อีกคนหนึ่งทำให้เขาสะดุด แต่เขาสะดุดเนื่องจาก ความชั่วร้ายของเขาเอง

บางคนถึงพระเจ้าเพราะคนคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นคนที่น่าไว้วางใจได้ทำลายความไว้วางใจนั้นลงด้วยบางสิ่งที่เป็นเท็จ ยกตัวอย่าง เพราะความไว้วางใจเขาชอบเป็นผู้ค้าประกันให้กับคนคนหนึ่ง ภายหลังจากพบกับความลำบากเพราะสิ่ง นั้น แต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อของเขาไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริง พระคัมภีร์บอกเราไม่ให้เป็นผู้ค้าประกันนี้ให้กับผู้ใดและสอนไม่ให้มีการกู้ยืมเงินกันในหมู่ผู้เชื่อในคริสตจักร แต่คนเหล่านี้ไม่ได้วินิจฉัยความจริงและฝ่าฝืน ดังนั้นแทน ที่เขาจะหันหลังให้กับพระเจ้าเขากลับใจเสียใหม่

นอกจากนั้น ถ้านักบางคนพิพากษาและกล่าวประณามอีกคนหนึ่งและสะดุด มีความเป็นไปได้ที่คนนี้จะกลายเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดเพราะความชั่วของเขา ถ้าเขามีจิตใจที่ตึงตางและมีความเชื่ออย่างแท้จริง แม่เขาจะเห็นความบกพร่องของคนอื่น เขาจะมีเฉพาะความเมตตาต่อคนเหล่านั้นและจะอธิษฐานเพื่อเขาเท่านั้น

บางคนสะดุดเพราะพระคำของพระเจ้าที่เทศน์ออกไป เมื่อนักเทศน์พูดเรื่องสิบลดและบอกว่าเราจะได้รับพระพรเมื่อเรา ถวายสิบลดอย่างถูกต้อง คนเหล่านี้อาจรู้สึกอึดอัดใจโดยคิดว่าคริสตจักรนั้นแต่เรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาเมื่อนักเทศน์ พูดเกี่ยวกับการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า บางคนไม่เชื่อด้วยความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขาและรู้สึก หงุดหงิดในจิตใจของเขา ถ้าเขามีความเชื่ออยู่ในใจมากพอที่จะยอมรับเอาความจริง เขาก็จะไม่สะดุดเพราะพระคำของ พระเจ้า แต่เพราะเขาอยู่ในความมืดเขาจึงสะดุดด้วยพระคำของพระเจ้าที่เป็นความสว่าง (มัทธิว 11:6 ยอห์น 11:10)

บางคนสะดุดเพราะความเชื่อที่อ่อนแอและความชั่วในจิตใจ ถึงกระนั้น คนที่เป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดก็ควรรับผิดชอบกับ สิ่งนั้นด้วยเช่นกัน เมื่อเราสอนความจริงเราต้องฉลาดพอที่จะสอนตามขนาดความเชื่อของผู้ฟัง ถ้าท่านพูดกับผู้ที่ใหม่ ที่เพิ่งต้อนรับเองก็พระผู้เป็นเจ้าและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “จงเลิกดื่มเหล้าและเลิกสูบบุหรี่และอย่าเปิดราน กาในวันอาทิตย์” สิ่งนี้เป็นเหมือนการให้อาหารทารกแรกเกิดด้วยเนื้อก้อนใหญ่ แม่เขาอาจจะเชื่อฟังด้วยการถูกบังคับ แต่เขาจะรู้สึกเป็นภาระกับสิ่งนั้นและเขาอาจเลิกมาโบสถ์ด้วยซ้ำไป

ถ้าวรังกองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักดวงวิญญาณอย่างแท้จริงเราจะมีระมัดระวังต่อคำพูดที่เราพูดออกไปเพื่อว่าเราจะไม่ เป็นเหตุให้คนอื่นสะดุด แต่เราจะให้พระคุณและสร้างความจำเริญกับเขา เราควรสอนเขาด้วยการให้ความหวัง และกำลังแก่เขาที่จะประพฤติตามพระคำแทนที่จะทำร้ายและสร้างภาระให้กับคนนั้น

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ถาท่านรักคนคนหนึ่ง ความคิดหรือจุดด่างพร้อยของเขาจะไม่ปรากฏชัดเจนนักต่อ ท่าน (1 ยอห์น 4:11) แม่ท่านจะคนพบการลวงละเมิดอย่างรุนแรงในตัวเขา ท่านจะมีความเมตตาต่อเขาและท่านจะ พยายามเสริมกำลังเขาด้วยการมองดูเขาด้วยความเชื่อเพื่อเขาจะเปลี่ยนแปลง ผมหวังว่าท่านจะกำจัดความเกลียด ชังทิ้งไปจนหมดสิ้นและรักทุกคนด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักแม่กระทั่งศัตรูของพระองค์ เมื่อท่านทำ เช่นนั้นแล้ว ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะได้อาศัยอยู่ในสงสารที่สูงสุดตลอดดวงวันใน สวรรค์สถาน

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรมีพันธินเชื่อในพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด
 - คริสตจักรมีพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรมีพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพที่เราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรมีพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรมีพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพที่ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต รมหาภัย และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รับทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้”



“ผมมีความสุขที่ได้รู้จักและเข้าร่วมนมัสการ ในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล”

คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลมีโบสถ์จีนหนึ่งแห่งและโบสถ์สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อีกหนึ่งแห่ง ในท่าม กลางคนเหล่านี้มีกลุ่มเซลล์ที่ประกอบด้วยชาวเวียดนามถูกตั้งขึ้นมา ขอให้เราฟังคำพยานของสมาชิกเหล่านี้



“ชีวิตคริสเตียนของฉันได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ทั้งหมด”

มัทนากาเลียว ผู้นำเซลล์



ในเดือนมิถุนายน 2006 ฉันลงทะเบียนเป็นสมาชิกในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลตามสามีของฉันซึ่งเป็นคนเกาหลี ตอนนั้นภาษาเกาหลีของฉันยังไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นฉันจึงไม่ค่อยเข้าใจคำเทศนาที่แบ่งปันในช่วงการนมัสการมากนัก ฉันไม่ชอบไปโบสถ์มาก่อน ดังนั้นทุกสิ่งจึงใหม่สำหรับฉัน ในระหว่างนั้นฉันได้มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า

เมื่อเขาอายุได้สามขวบลูกชายของฉันนั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารในรถที่สามีของฉันขับอยู่ แต่ประตูรถปิดไม่สนิท และ ประตูนั้นเปิดออกมาในขณะที่รถวิ่งอยู่กลางถนน ลูกชายของฉันหล่นลงไปบนถนน ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเขาถูกรถบัส วิ่งครอบตัวเขาไปซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่น่าสยดสยอง แต่แล้วอัศจรรย์มากที่ลูกชายของฉันมีสภาพปกติอยู่ระหว่างล้อ ของรถบัสคันนั้น เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลย ฮาเลลูยา

เหตุการณ์นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนของฉันอย่างสิ้นเชิง ฉันเริ่มรักษารวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายสิบลดอย่างถูกต้อง ฉันพยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าและให้ความช่วยเหลือสมาชิกชาวเวียดนามที่ไม่เข้าใจคำเทศนา

นับจากเดือนกรกฎาคม 2014 ฉันทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ในคริสตจักรของชาวต่างชาติและล่ามคำเทศนาในการ นมัสการเป็นภาษาเวียดนาม ฉันเขียนเขียนสมาชิกคนอื่น ๆ กับศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรของฉันเช่นกันและช่วย เป็นล่าม ฉันมักฝันว่าฉันได้เรียนรู้คำภาษาเกาหลีที่ฉันไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมาก ในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความ รักของพระเจ้าฉันเป็นพยานถึงความรักของพระองค์กับสมาชิกกลุ่มเซลล์ จาก นั้นจำนวนของสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้ฉันได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้นำกลุ่มเซลล์ดีเด่นในคริสตจักรในเดือนกุมภาพันธ์ 2015

“ลูกชายของฉันที่เป็นออทิสซึมมีอาการดีขึ้นซึ่งทำให้ฉันคลายกังวล”

คุณแวนดิบิจัง



ฉันมีลูกชายเป็นออทิสซึมที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้นฉันต้องให้ความสนใจกับเขาอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา เขามีปัญหาในการพูดและไม่สามารถเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง เขาถูกทำโทษจากความพิการทางปัญญาและความพิการด้านการทำหน้าที่

ในเดือนกรกฎาคม 2014 ฉันได้รับการชี้แนะจากคุณเลียวซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ให้มายังคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ฉันอ่านหนังสือของดร.แจร์อ็อก ลีในภาษาเวียดนามหลายเล่ม เมื่ออ่านหนังสือเหล่านั้นฉันเริ่มมีความหวังว่าลูกชายของฉันจะมีอาการดีขึ้น

นับจากนั้นเป็นต้นมาเขาได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหลายอย่าง ตอนนี้เขาสามารถเข้าห้องน้ำโดยลำพังได้ ตอบสนอง ต่อสิ่งที่ฉันพูดกับเขา และตอบกลับได้ ในอดีตเขาไม่สามารถอยู่นิ่ง ๆ ได้เพราะเขาไม่มีสมาธิ ตอนนี้เขาสามารถนั่งนิ่ง ด้วยตัวของเขาเอง ตอนนี้ความวิตกกังวลที่ฉันเคยมีในชีวิตของฉันได้หายไปแล้ว ฮาเลลูยา

“ชาวเวียดนามจำนวนมากปรารถนาที่จะเข้าร่วมในการนมัสการ”

คุณเรติเรียน



ในปี 2012 ฉันแต่งงานกับสามีของฉันซึ่งเป็นชาวเกาหลีและเรียนรู้เกี่ยวกับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ฉันเข้าร่วมในการนมัสการทางอินเทอร์เน็ตผ่านภาษากาเป็นภาษาจีนเพราะเวลานั้นยังไม่มีกรมนมัสการที่มีล่ามเป็นภาษาเวียดนามยังมี ฉันเข้าใจการนมัสการเพราะฉันเคยเรียนพูดภาษาจีนในขณะที่ทำงานพ่อของฉันซึ่งเป็นเจ้าของเรือ

ฉันอ่านหนังสือของศิษยาภิบาลอวู โส ดร.แจร์อ็อก ลีในภาษาเวียดนามหลายเล่ม เช่น “สวรรค์” “นรก” “สาส์นจากกางเขน” “ขนาดแห่งความเชื่อ” “ต้นเกิดอิสราเอล” และ “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า” และได้รับพระคุณมากมาย

สามีของฉันเผยแพร่วรรณคดีคุณอย่างขยันหมั่นเพียรในเวียดนามและฉันได้เผยแพร่วรรณคดีคุณกับครอบครัวญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านของฉันเช่นกัน ในที่สุดเราได้ก่อตั้งคริสตจักรในบ้านฉันและเริ่มถวายการนมัสการร่วมกัน จำนวน สมาชิกเพิ่มขึ้นและเราแบ่งสมาชิกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกมีสามสิบคนและกลุ่มสองมีสิบห้าคน ฉันมอบหนังสือของ ศิษยาภิบาลอวู โส ให้กับสมาชิกเหล่านั้นเช่นกันและเขาประทับใจกับหนังสือเหล่านั้นมาก

ในเดือนมิถุนายน 2013 ฉันกับสามีย้ายไปอยู่เกาหลีใต้และพ่อแม่ของฉันดูแลสมาชิกคริสตจักรแทนฉัน ฉันหวังว่าการ นมัสการจะมีการล่ามเป็นภาษาเวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกของชาวเวียดนามจำนวนมากจะสามารถเข้าร่วมในการ นมัสการอันงดงามของมันมินด้วยกัน

“ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคและชีวิตคริสเตียน ของฉันได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่”

คุณฮวางดิเชียน



ฉันเคยไปโบสถ์ในเวียดนาม แต่บ่อยครั้งฉันมักจะนั่งหลับในช่วงการนมัสการ ในเดือนเมษายนปี 2014 สามีของฉันกับฉันเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวของเราที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้และเราอยู่เกาหลีใต้เป็นเวลาสิบเดือน ในช่วงเวลานั้นฉันเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับฉัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนของมันมินในเดือนสิงหาคมปี 2014 ที่ค่ายนั้นฉันเห็นผู้คนจำนวนมากหายจากโรคของตนด้วยคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลีและสัมผัสกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

นอกจากนี้ ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งสร้างปัญหาให้กับฉันมาเป็นเวลา 27 ปี ก่อนหน้านี้สามี ของฉันเลิกดื่มเหล้าและเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่เขาสามารถหยุดได้ นับตั้งแต่ฉันกลับถึงเวียดนามฉันเผื่ออธิษฐานมาโดย ตลอดเพื่อขอให้สาขาของมันมินก่อตั้งขึ้นในเวียดนาม

ลักษณะภาพของพระเจ้า

“ผมเข้าใจถึงความตาย แต่พระเจ้าทรงสร้างผมขึ้นมาใหม่”

คุณฮวางของ ฮอย (วัย 27 ปี) อยู่ในอาการโคม่าเนื่องมาจากปอดอักเสบอันเกิดจากวัณโรคที่อยู่ในปอดทั้งสองข้าง เขา อยู่ในอาการรอแรมที่เป็นตายเท่า ๆ กัน แต่หลังจากรับเอาคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลีที่อยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลาเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ และปอดทั้งสองข้างของเขาถูกสร้างขึ้นมาใหม่และไม่นานต่อมาเขาก็ออกจากโรงพยาบาล การหายโรค ของเขาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะอธิบายในทางการแพทย์ได้



ก่อนการอธิษฐาน_เขาหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจเพราะปอดทั้งสองข้างของเขาติดเชื้อจากปอดอักเสบเพราะวัณโรค



หลังจากการอธิษฐาน_ก่อนหน้านี้เขาเคยมีเงาอยู่ที่ปอดของเขานี้เนื่องจากวัณโรค แต่ตอนนี้ไม่พบเห็นเงาเหล่านั้น



คุณฮวางของ ฮอยกับพ่อแม่ของเขา

“ขอบคุณพระเจ้าที่รักษาให้หายจากอาการตาเหล่และที่เก้ ปัญหา เรื่องการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร”

มัคนายิกาผ่องศรี เสรี (วัย 53 ปี) คริสตจักรมันมินเซียงราย ประเทศไทย



มัคนายิกาผ่องศรี เสรีกับหลานสาวของเธอที่ได้รับการรักษาให้หายจากอาการตาเหล่และลูกสาวคนแรกของเธอ

ฉันเข้าร่วมมัตการในคริสตจักรในกรุงเทพฯ (ประเทศไทย) เป็นเวลาสี่ปี แต่ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องเพราะฉันบ่นเกี่ยวกับชีวิตของฉันและวิตกกังวลเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บ่อยครั้ง

ครั้งหนึ่งฉันได้รับการชี้แนะให้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าซึ่งจัดขึ้นที่คริสตจักรมันมินเซียงรายในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 และที่นั่นฉันได้รับการรักษาให้หายจากการเป็นต้อกระจกที่ฉันเป็นมาตั้งแต่ห้าปี

ในเวลานั้นศิษยาภิบาลชุงซิล ลีจากคริสตจักรมันมินเซียงรายในกรุงโซล ประเทศเกาหลี เดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรของฉันและอธิษฐานเพื่อฉันโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจที่ดร.แจร์อ็อก ลีได้อธิษฐานเจมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) ฉัน ฉันรู้สึกเย็นที่ตาและตัวของฉันสิ้นสะนั้น และฉันได้รับการรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์

จากนั้นฉันลงทะเบียนเป็นสมาชิกในคริสตจักรมันมินเซียงราย และชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในทุกด้าน ฉัน ดูและฟังคำเทศนาของดร.ลีผ่านรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcnetv.org) และพยายามที่จะเชื่อฟังคำของ ท่าน เมื่อฉันทำเช่นนั้น จิตใจของฉันได้รับการฟื้นฟูและชีวิตของฉันเต็มล้นด้วยความยินดีและการขอบพระคุณ

ฉันอ่านหนังสือของดร.ลีเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” “ขนาดแห่งความเชื่อ” “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า” และ “สวรรค์” ซึ่งทำให้จิตใจของฉันเต็มล้นไปด้วยความหวังสำหรับสวรรค์เช่นกัน

เมื่อฉันได้รับการรักษาให้หายและมีชีวิตอย่างมีความสุข ลูกสาวของฉันสองคนก็ชื่นชมยินดีและเขาได้ตอนรับเธอกับ พระผู้เป็นเจ้าในปี 2012 ลูกสาวคนแรกของฉันเข้าร่วมมัตการในคริสตจักรมันมินเซียงรายกับฉัน เธอมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้า หลานสาวของฉันวัยสามขวบเคยมีอาการตาเหล่ขั้นรุนแรงมาแต่กำเนิด ศิษยาภิบาลแจวอน ลีของคริสตจักรได้อธิษฐานเพื่อเธอโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจและตาของเธอก็มีอาการปกติ

ในเดือนพฤศจิกายน 2014 มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากกว่านั้นเกิดขึ้น ลูกชายของฉันทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ เขาจะส่งเงิน จำนวนมากผ่านระบบธนาคาร แต่เราถูกโอนเงินผ่านระบบธนาคาร แต่ฉันขอบพระคุณและอธิษฐานโดย คิดถึง 1 เซลล์โลก 5:16-18 ที่กล่าวว่า “จงชื่นบานอยู่เสมอของอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอของขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” ฉันเพียงแต่อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยการ ขอบพระคุณ

เงินนั้นเป็นเงินก้อนใหญ่มาก แต่ไม่เป็นไรกับเงินก้อนนั้น ตรงกันข้าม ฉันหวังและอธิษฐานเพื่อว่าลูกชายของฉันจะกลับใจผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และอธิษฐานขอให้คนที่โอนเงินกลับใจ ฉันรับเอาคำอธิษฐาน ของดร. ลีด้วยความเชื่อในการนมัสการทุกครั้ง

จากนั้นพระเจ้าทรงกระทำการเพื่อฉัน หนึ่งเดือนหลังจากช่วง

เวลาที่เรากลับไปฉันก็ได้รับเงินทั้งหมดกลับคืนมา ฮาเลลูยา พระเจ้าทรงทำงานใจของชายคนนั้น

ชีวิตคริสเตียนในฐานะสมาชิกคริสตจักรมันมินเต็มไปด้วยความสุข ศิษยาภิบาลแจวอน ลีสอนเรื่องพระทัยและน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพร้อมกับชื่นชมและมีประสบการณ์กับพระพรของพระองค์

เนื่องจากฉันต้องการที่จะรู้จักพระคำของพระเจ้ามากขึ้นฉันจึงฟังคำเทศนาเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” และ “วิญญาณ จิตใจ และร่างกาย” โดยใช้เครื่องเล่นซีดี

ยิ่งกว่านั้น ฉันได้เข้าร่วมในชั้นเรียนที่สอนบทเรียนจากหนังสือวิวรณ์และเลวีนิติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถาบันพระคริสตธรรมนานาชาติมันมิน (MIS) ชั้นเรียนเปิดสอนสัปดาห์ละสามครั้งและศิษยาภิบาลแจวอน ลีเป็นผู้ให้การ บรรยาย ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงนำฉันให้ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรผ่านพระคำแห่งชีวิตที่มีคุณค่า

“ในความรักของพระเจ้า ฉันเข้าทำงานในบริษัทในฐานะคนที่มีอายุน้อยที่สุด”



คุณยุซง ฮอย (วัย 22 ปี) พนักงานกลุ่มหนุ่มสาว ประเทศเกาหลีใต้

นับจากวัยเด็กมาฉันตามพ่อแม่ของฉันไปโบสถ์และอธิษฐาน แต่สิ่งนั้นเป็นเพียงนิสัย อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ รับคำตอบต่อคำอธิษฐานของฉันและมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า

ในปี 2014 ฉันเรียนหนักเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรผู้นำในการให้บริการลูกค้าซึ่งถือเป็นการรับรองที่มีการตรวจสอบ ในระดับประเทศเกี่ยวกับบริการคอนรับลูกค้า แต่ฉันสอบตก หลังจากการสอบตกครั้งที่สามที่ฉันขาดไปเพียงคะแนน เดียวฉันเข้าไปนั่งอยู่ในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคานีลแต่ฉันไม่ได้อธิษฐาน ฉันแดงจางตรงขึ้นไปในฟ้าอากาศ

จากนั้นริมฝีปากของฉันเริ่มขยับ ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอให้ฉันได้ใบรับรองนั้น แต่ในไม่ช้าฉันเริ่มกลับใจและกลับใจ ด้วยจิตใจที่โหยหา ฉันกลับใจจากการที่ฉันไม่ได้ฟังพระเจ้าและฉันได้พยายามด้วยกำลังตนเอง ฉันกลับใจจากความ เขอหยิ่งของตนเอง หลังจากคืนนั้นการอธิษฐานของฉันเปลี่ยนไป สองเดือนต่อมาฉันทำคะแนนได้ดีในการสอบและในที่สุดฉันก็ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง

หลังจากฉันมีประสบการณ์ในครั้งนี้ฉันเริ่มฟังพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้ามากขึ้น ฉันสามารถผ่านการทดสอบ ความเชื่อชาญการใช้ภาษาจีนระดับที่ 5 อย่างง่ายดายและคะแนนการเรียนของฉันดีขึ้น ฉันเห็นว่าการอธิษฐานเป็น สิ่งที่น่าตื่นเต้นและรู้จักกับความรักของพระเจ้า ไม่ว่าฉันจะเห็นเดห์น้อยแค่ไหนฉันก็จะเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐาน ของกลุ่มคานีลทุกคน และจากช่วงหยุดพักภาคฤดูร้อนฉันก็เริ่มเตรียมหางานและอธิษฐาน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2014 อาจารย์ที่สอนฉันคนหนึ่งโทรหาฉัน ท่านบอกว่าโรงแรมซิลลาประกาศรับสมัครงานและ วันสุดท้ายของการสมัครคือวันต่อไปมา ท่านหนุนใจให้ฉันไปสมัคร ท่านบอกว่างานนี้คงไม่ง่าย

เพราะเป็นการสรรหาที่เปิดกว้าง แต่สิ่งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับฉัน คืนนั้นฉันสมัครทางออนไลน์และสองสามวันต่อมาฉันได้เข้างานผ่านขั้นแรกและฉันต้องทำการทดสอบความถนัดของซัมซุง (SSAT) ในวันต่อมา

ฉันไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการทดสอบ แต่ข้อสอบอยู่บนพื้นฐานของหนังสือตำราระดับมัธยมตอนปลายและเป็น การสอบแบบปรนัย ด้วยพระคุณของพระเจ้าฉันผ่านการทดสอบเป็นอย่างดี

จากนั้นฉันมีสอบสัมภาษณ์สองครั้ง ฉันรับเอาคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลีที่บันทึกไว้ในระบบตอบรับอัตโนมัติและดื่ม น้ำจืดจากบ่อเมืองมวาน ฉันเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสองครั้งอย่างสงบ สุดท้ายฉันผ่านการทดสอบในทุกขั้นตอน แต่หลังจากขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการตรวจร่างกาย ฉันได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าฉันควรเข้ารับการตรวจสอบซ้ำอีก

นั่นเป็นสิ่งที่ฉัน ไม่คาดคิด แต่ฉันอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคานีล ในไม่ช้าฉันก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความรัก อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อฉันเช่นกัน ถ้าฉันผ่านการตรวจร่างกายครั้งแรกฉันคงต้องเข้าทำงานในบริษัทในวันที่ 16 ธันวาคม จากนั้นฉันคงต้องทำการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยหลังจากเลิกงาน ถ้าเป็นเช่นนั้นคะแนนการสอบของฉันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร

แต่เพราะมีการเลื่อนการตรวจร่างกายออกไป ฉันจึงเริ่มทำงานในวันที่ 22 ธันวาคม ฉันมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมตัว สำหรับการสอบไล่ ดังนั้นจึงสอบได้ A ในทุกวิชาและได้คะแนนเต็ม 4.5 หลังจากการตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายฉันก็ เข้าทำงานในฝ่ายธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีของโรงแรมซิลลาในฐานะพนักงานที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ฮาเลลูยา

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของทางดาวธรรมหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวลิงค์ : Downlink Frequency : 3551 H ซิม บอสมรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซียงราย

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ ง. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai